

Kỹ thuật ghép đàn lợn con sơ sinh

Việc ghép đàn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại kinh tế, nhất là nguy cơ lây nhiễm bệnh giữa các ổ hay lứa lợn khác nhau. Để thành công, cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc cơ bản sau:

1. Nguyên tắc chung của việc ghép đàn:

Việc ghép đàn nuôi lợn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại kinh tế, nhất là nguy cơ lây nhiễm bệnh giữa các ổ hay lứa lợn khác nhau. Để thành công, cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc cơ bản sau:

- Thời gian:

+ Thời gian lý tưởng để ghép đàn nuôi lợn con là ngay sau khi nó được sinh ra. Việc này cũng thường được áp dụng khi có nhiều nái cùng đẻ, trong đó một vài nái có số con/lứa thấp, nhằm giảm số lượng nái nuôi con. Khi lợn con được ghép vào đàn ở cùng độ tuổi, cùng trọng lượng thì chúng sẽ không gặp trở ngại nào đối với vấn đề bú sữa đầu đầy đủ hay cạnh tranh nguồn sữa với các lợn khác.

+ Nếu không kịp ghép đàn ngay sau sinh, hoặc khi phải ghép lợn sơ sinh với một ổ lợn đã đẻ trước đó một vài ngày thì việc ghép đàn chỉ nên được tiến hành trong khoảng 6-8 giờ sau sinh. Làm vậy là để đảm bảo cho lợn con có ít nhất bốn lần bú sữa đầu của mẹ đẻ, mỗi lần bú dài khoảng 40 phút.

- Tuổi và trọng lượng:

Đại đa số các trường hợp thì lợn cao tuổi hơn cũng có trọng lượng lớn hơn. Lý tưởng nhất là các lợn được ghép vào một đàn có độ tuổi hoặc trọng lượng bằng nhau. Nên bắt buộc phải ghép đàn giữa các nhóm lợn khác nhau về tuổi và trọng lượng thì việc ghép đàn nên theo nguyên tắc bảo vệ nhóm đa số, như sau:

+ Vì lợn lớn tuổi hơn sẽ có sức khỏe, khả năng đề kháng tốt hơn nên khi ghép đàn, nhóm thiểu số luôn được ghép với nhóm đa số có độ tuổi cao hơn.

+ Quyết định tối nhất là đi ghép nhóm thiểu số cao tuổi hơn vào nhóm đa số nhỏ tuổi vì lợn càng cao tuổi hơn thì càng có nguy cơ mang nhiều mầm bệnh để lây lan hơn.

+ Trường hợp muốn tách một vài cá thể từ mỗi ổ để để tạo thành một ổ lợn con mới thì theo nguyên tắc là tách những cá thể to khỏe nhất chung với nhau hoặc những cá thể ốm yếu nhất với nhau.

II. Các bước tiến hành của việc ghép đàn:

Đặc điểm chung là kết hợp các lợn con cần ghép chung lại với nhau trong chuồng úm, hoặc trong một góc của chuồng nuôi lợn nái đẻ, giữ chúng ở đó trong khoảng 30 phút trước khi thả ra. Hiện nay trên thị trường có bán các loại bột có mùi có thể dùng để rắc hoặc thoa lên mình lợn con để lợn mẹ không phân biệt được lợn mới ghép vào đàn hay con đẻ của nó để tránh tình trạng cắn lợn con lạ.

Trong trường hợp bạn muốn ghép đàn theo dây chuyền từ nhỏ đến lớn với nhiều ổ đẻ ở các lứa tuổi khác nhau (ví dụ như 10, 15, và 20 ngày tuổi, với giả sử trại của bạn thường chính thức cai sữa vào khoảng 28 ngày tuổi) nhằm cai sữa cho một số nái đang nuôi con thì cách làm như sau:

(1) Chuyển toàn bộ lợn con (nếu muốn cai sữa cho lợn mẹ này) hoặc những lợn con to lớn nhất (nếu chỉ muốn ghép đàn theo trọng lượng) của ổ lợn 10 ngày tuổi vào chung với lợn con của ổ lợn 15 ngày tuổi, giữ chúng với nhau 30 phút hoặc thoa bột như trên.

(2) Chuyển những lợn muốn ghép của đàn 15 ngày tuổi vào đàn 20 ngày tuổi, giữ chúng với nhau 30 phút hoặc thoa bột như trên.

(3) Làm tương tự như thế cho những độ tuổi khác mà bạn muốn. Quá trình ghép đàn cũng là một loại stress cho lợn con, để ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện do lợn con bị nhiễm trùng, nên tiêm cho chúng một liều 0.5 ml oxytetracycline hoặc một loại kháng sinh toàn thân khác có tác dụng kéo dài ngay khi ghép đàn.

*** Lưu ý:**

- Việc ghép đàn có thành công hay không tùy thuộc rất nhiều vào việc bạn lựa chọn nái để ghép. Cần chọn những nái giỏi nuôi lợn con, nhiều sữa, bầu vú có cấu trúc tốt, thể trạng nái tốt, ăn uống tốt. Vì những lợn con được ghép vào đàn là những con có độ tuổi nhỏ hơn, chúng yếu hơn và dễ bị tổn thương hơn. Tốt nhất là nên duy trì sự chênh lệch tuổi tác giữa các lợn được ghép chỉ trong vòng 4-6 ngày.

- Cần bảo đảm nước uống đầy đủ và dễ tiếp cận cho lợn con trong giai đoạn ghép đàn. Vì có thể lợn nái vẫn có phản ứng đánh đuổi lợn con mới vào đàn, nên chúng cần uống nhiều nước để tránh mất nước.

- Nái đẻ lứa 1 và 2 thường là lựa chọn tốt nhất cho việc ghép đàn. Tuy nhiên, Mỹ và Phương Tây thường hay tận dụng những nái đã đến tuổi loại thải cho việc ghép đàn, và việc ghép đàn được thực hiện ở một dãy nhà lợn riêng biệt. Làm như vậy vừa giúp đưa những nái còn trong tuổi đẻ đi cai sữa sớm, vừa không ảnh hưởng đến quy trình cùng vào – cùng ra trong nhà đẻ.

<http://nguoichannuoi.vn/ghiep-dan-lon-con-so-sinh-fm828.html>